
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 642  —  380. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um eflingu kræklingaræktar.

Frá Arnbjörgu Sveinsdóttur.

1. Hver er staða umhverfisvöktunar vegna kræklingaræktar?
2. Hefur ráðherra áform um að stuðla að eflingu kræklingaræktar?


